

Bàn vạ hủnh phúc

Tác Giả: Tát Thác Mán

Thứ Bảy, 13 Tháng 8 Năm 2011 20:17

Đäi ngäi ai mà chäng có tai äng vän hän. Tä thuä äu thä chúng ta đã quen säng trong nhäc nhä. Träi väa chuyän gió heo may, mä đã nhäc ta mäc thêm áo äm.



Ta väa có mät bän mäi, bä đã nhäc ta cän thän käo bä läa.

Bän väa gät hái mät thành công chäa käp cäi vui sung säng, nhäng ngäi quen quan tâm täi bän đã nhäc nhä ngay: chä kiêu căng tä män!

Bàn về hạnh phúc

Tác Giả: Tát Thác Mán

Thứ Bảy, 13 Tháng 8 Năm 2011 20:17

Ngày càng khi bạn đắm mình trong hạnh phúc, bạn cũng thấy ngày càng nhẽ mình: chẳng vui say quá đà, biết đâu tại ngày sắp đến...

Chúng ta quen sống trong nhẽc nhẽ. Nái lo sợ nhìn thấy và nái lo sợ không nhìn thấy nhẽ đám mây đen luôn luôn lơ lửng trên đầu chúng ta.

Đái ngái ai mà chẳng có tai ngày ván hán. Thấy ra trên đời này không ít ngái đã rèn luyện bản thân kinh váng chác đón chá ván hán tại ngày đến, nháng đáng tiếc con ngái chẳng tìm niềm vui trong khoáng thời gian giữa hai đợt ván hán tại ngày luôn luôn rình rập.

Chúng ta chú ý quá nhiều tới việc đời phó vái ván hán tại ngày mà quên tới nhẽc mình cần tận hưởng hạnh phúc.

Xin các bạn tận nay hãy chú ý tới niềm vui hạnh phúc.

Hạnh phúc có cần nhẽc nhẽ báo trác không?

Nhẽc nhẽ cần thận káo váp ngã! Nhẽc nhẽ chú ý đến ngày trán! Nhẽc nhẽ cần thận káo bá láa! Nhẽc nhẽ chẳng vinh lián chẳng nhẽc... Ôi! Các nhà hiền triết đã nhẽc nhẽ cần tận hưởng chúng ta hàng ván lá mát lán, nháng chẳng bao giờ nhẽc nhẽ chúng ta hãy tận hưởng niềm vui hạnh phúc.

Có thể các bậc hiền triết, các bậc tráng lão cho rằng, hạnh phúc chẳng cần nhẽc nhẽ báo trác cũng chẳng cần đi đâu đến.

Cũng có thể họ cho rằng, tận mọi ngái đều biết quý trọng hạnh phúc chẳng mình chẳng cần tận ai nhẽc nhẽ và báo trác.

Cũng có thể họ quá tôn sùng với lý tưởng cao siêu nên cho rằng hạnh phúc chẳng đáng quan

Bàn về hạnh phúc

Tác Giả: Tát Thác Mán

Thứ Bảy, 13 Tháng 8 Năm 2011 20:17

tâm đán. Há tháng đáng trên vách đá cheo leo chá đán, nhác nhá và cánh tánh chúng ta né tránh tai áng sáp đán.

Nháng khoáng thái gian trác và sau tai áng là gì?

Đó chính là hạnh phúc.

Thá háng hánh phúc đòi hái phái hác táp, khi hánh phúc sáp tái cán phái nhác nhá hoác đá báo trác.

Con ngái có thá tá nhiên hác đác sá thá háng cáa giác quan, nháng con ngái không thá có khá năng bám sinh nám biát đác âm luát cáa hánh phúc.

Niám vui cáa linh hán và cám nhán khoan khoái cáa giác quan là mát cáp anh em sinh đôi, lúc quyán luyán nhau, lúc xa rái nhau.

Hánh phúc là mát loái hình rung đáng cáa tâm linh, nó giáng nhá đôi tai nghe âm nhác, cán không ngáng rán luyán.

Nói theo triát lý, hánh phúc là khi hát khá đau. Tán sá xuát hián cáa hánh phúc không ít nhá chúng ta nghĩ.

Con ngái ta tháng đáng nhìn cá xe kim mã hánh phúc đi khuát xa rái mái nhát sái lông ngáa vàng váng trên mát đát và báo ráng: á! Té ra ta đã nhìn tháy hánh phúc.

Con ngái ta tháng thích hái táng lái đá vá cáa hánh phúc, nháng lái tháng bá qua nháng thái khá hánh phúc táa háng thám. Nháng lúc đó chúng ta tháng vái vá bán báu vái công viác gì đó.

Bàn về hạnh phúc

Tác Giả: Tát Thác Mán

Thứ Bảy, 13 Tháng 8 Năm 2011 20:17

Trên Trái đất này, người ta thường gọi là báo bão xa bão gần; là báo mưa đá; là báo nạn châu chấu; là báo động đất... nhưng chưa ai gọi là báo hạnh phúc.

Thực ra, cũng như vật khác trên thế gian này, hạnh phúc cũng có những dấu hiệu báo trước.

Hạnh phúc thường mong lung, hạnh phúc rất công bằng dâng tặng cho ai cũng như chúng ta.

Bạn đừng trông chờ hạnh phúc đến với bạn một cách ào ào, phần lớn hạnh phúc đến với chúng ta đều lặng lẽ.

Bạn cũng đừng nghĩ rằng hạnh phúc có thể tuôn trào xối xả như ta mơ to vòi nước mà cần tính tâm bình lặng thì mới nhận được những giọt ngọc quý của hạnh phúc.

Hầu hết mọi niềm hạnh phúc đều bình dị, hạnh phúc không giống như quẹt pháo sáng rực rỡ mà đều lặng lẽ trên bầu trời cao thẳm. Hạnh phúc khoác chiếc áo choàng bình dị và bao trùm mọi người trên chúng ta.

Hạnh phúc không thích ào ào, hạnh phúc thường xuất hiện lặng lẽ.

Nó là miếng bánh mì trong lúc đói lòng, nó là ánh mắt dịu dàng của mẹ trong cơn ho của bạn, là một tiếng vỗ tay ve vang của người cha, là một nụ cười tình cảm của bạn gái... Đó là những niềm hạnh phúc nghìn vàng khó mua nổi, đó là những viên ngọc quý trên chiếc khăn lụa đã phai màu.

Hạnh phúc có lúc trang điểm đẹp đẽ nhưng phần lớn thì không. Đó là may mắn, tình bạn, thành công, đoàn tụ..., những niềm vui đó giống như những viên ngọc hạnh phúc nhưng không phải là hạnh phúc.

Bàn về hạnh phúc

Tác Giả: Tát Thác Mán

Thứ Bảy, 13 Tháng 8 Năm 2011 20:17

Hạnh phúc chỉ là một chiếc áo khoác ngoài của những niềm vui đó rồi. Nếu bạn cố gắng, bạn cố gắng thì tốt hơn. Khi ta gặp bất hạnh khăn voan che mắt mắt phát hiện hạnh phúc là cố gắng tìm kiếm sâu sắc.

Hạnh phúc có lúc rất ngắn ngủi, không dài dòng đau khổ. Nếu ta chia khổ đau và hạnh phúc trong suốt cuộc đời con người thì thì tích của khổ đau là một khổ hạnh, còn hạnh phúc chỉ là một niềm vui nhỏ. Những kim nam châm của cuộc đời sẽ chỉ về phía hạnh phúc, vì hạnh phúc là một thứ vàng vô giá.

Hạnh phúc có một cốt hình thang, hạnh phúc có thể rằng mọi cũng có thể thu nhập, chỉ yếu là bạn có trân trọng hạnh phúc không?

Chúng ta hãy trân trọng hạnh phúc. Khi hạnh phúc đến, bạn hãy say sưa tận hưởng từng giây phút. Khoa học hiện đại đã chứng minh, kết quả của việc làm tập trung tập trung hạnh phúc kết quả những việc làm là đáng.

Khi mùa xuân đến, chúng ta hãy tận hưởng lòng: đây là mùa xuân, trong lòng chúng ta sẽ trào dâng những cảm xúc tươi xanh tình cảm.

Khi hạnh phúc đến, chúng ta hãy tận hưởng lòng: cảm giác hạnh phúc đáng quý đó, hạnh phúc sẽ quý trọng mãi mãi với chúng ta.

Như vậy, cuộc đời chúng ta có rất nhiều hạnh phúc.

Vì thế, khi đến mùa, chúng ta hãy cùng bè bạn nhảy múa hát ca tận hưởng niềm vui đến mùa.

Hết lúa bội thu đã đến đáp lời lao động của chúng ta, chúng ta có quyền để mình trong

Bàn về hạnh phúc

Tác Giả: Tát Thác Mán

Thứ Bảy, 13 Tháng 8 Năm 2011 20:17

niềm vui đó. Hãy nhanh chóng xay lúa để nướng chiếc bánh mì thơm phức hoặc thổi nếm cơm gạo thơm ngọt ngào...

Vì thế, khi chúng ta tách chân trái góc bên trái về sum họp với người thân, xin đừng vội nghĩ tới giờ phút chia ly sau đó, bởi lẽ trong những tháng ngày dài đằng đẽc tiếp theo còn có vô số đêm khuya vắng vẻ để ta day dứt với nỗi buồn xa xôi.

Hãy quý trọng từng giây phút sum họp với người thân, hãy bên những giây phút đó thành những giờ phút ráu cán để đốt cháy lên ngọn lửa xanh của hạnh phúc. Chúng ta hãy nâng cốc cùng nói rằng: chúng ta đang hạnh phúc.

Vì vậy, khi chúng ta quây quần bên bàn ghế, dù tóc bạc má ta đã bạc phá, sức khỏe các cơ đã yếu ớt ráu cán, những buồn hãy cam đoan tôi nói rằng: tôi đang rất hạnh phúc.

Vì sao vậy? Vì trái đất táo hóa khôn lường, đất có ngày bạc má buồn số mãi mãi đi xa. Lúc đó buồn số nhớ lại và ao ước giây phút tuyát với của hiện tại.

Hạnh phúc không cùng dáo bác sánh vai với tài sản, địa vị, uy tín, hôn nhân... của bất kỳ ai. Hạnh phúc chỉ là cảm giác trong tâm linh của bạn.

Vì vậy, khi trong tay bạn không có gì, bạn vẫn có thể nói rằng: tôi rất hạnh phúc, bởi lẽ bạn vẫn còn một trái tim không ngừng đập. Thậm chí khi trái tim bạn đã ngừng đập, bạn ta vẫn có thể lên tiếng nói với vũ trụ rằng: tôi rất hạnh phúc, tôi đã từng sống trên Trái đất này.

Và khi bạn không còn khỏe mạnh nữa, bạn vẫn có thể mỉm cười nói rằng: tôi rất hạnh phúc, bởi lẽ bạn vẫn còn một trái tim không ngừng đập. Thậm chí khi trái tim bạn đã ngừng đập, bạn ta vẫn có thể lên tiếng nói với vũ trụ rằng: tôi rất hạnh phúc, tôi đã từng sống trên Trái đất này.

Tháng xuyên tận hưởng niềm mình chú ý tới hạnh phúc sống gần gũi những ngày đông giá lạnh xuyên ngám Mát trái, chúng ta sẽ thấy lòng mình luôn ấm áp...

Bản vẽ hình phức

Tổ chức Miền

Tháng 13, Ngày 8 Năm 2011 20:17

CHU CÔNG PHÙNG